



TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT

104 Phan Chu Trinh - Tp. Buôn Ma Thuột
ĐT: +84. (500) 3 844 756 - ĐD: 0914. 467 002
Email: ngvban@gmail.com

THƯ MỤC VỤ : VUI XUÂN TRONG TINH THẦN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và anh chị em tín hữu trong giáo phận Ban Mê Thuột

Anh chị em thân mến,

Từ ngày 27/01/2021, virus Covid lại bùng phát ở Hải Dương, Quảng Ninh, rồi lây lan qua một số tỉnh phía bắc và phía nam. Trong lần dịch bùng phát này, Chính quyền ở các địa phương thận trọng khoanh vùng và cách ly những người bị nghi nhiễm, nên nói chung, tình hình bệnh dịch được kiểm soát khá tốt. Tuy nhiên, trong những ngày gần Tết Nguyên Đán, nhiều người về quê ăn Tết, đoàn tụ với gia đình, nên việc kiểm soát dịch bệnh sẽ trở nên khó khăn hơn, nếu mỗi người chúng ta không ý thức về việc tự bảo vệ mình và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong giáo phận Ban Mê Thuột, gồm 3 tỉnh Đak-lak, Đak-nông và Bình Phước, cho đến lúc này chưa có trường hợp lây nhiễm nào. Tuy nhiên, vì giáo phận chúng ta tiếp giáp với tỉnh Gia-lai, Bình Dương, và có nhiều anh chị em đang học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nên chúng ta cũng phải nâng cao tinh thần phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên Đán này. Vì thế, tôi xin đề nghị với anh chị em những điểm như sau :

1/ Để bảo vệ cộng đồng khỏi những nguy cơ lây lan, nên trong dịp Tết Nguyên Đán này, chúng ta sẽ không tổ chức tại giáo xứ những cuộc tập trung đông người không cần thiết như : hội chợ xuân, văn nghệ mừng xuân, v.v....

2/ Chúng ta cố gắng duy trì những giờ lễ trong cộng đoàn cách nghiêm trang, sốt sắng, trong tinh thần phòng chống dịch 5 K (*Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo ý tế*). Vì thế, xin anh chị em mang khẩu trang khi tham dự thánh lễ.

3/ Ngày 17/02/21 (mùng sáu tết) là ngày thứ tư lễ tro, chúng ta chính thức bước vào Mùa Chay. Xin anh chị em dâng những hy sinh và lời cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Phục Sinh và cầu nguyện cho công việc chống dịch được hiệu quả.

Xin kính chúc anh chị em những ngày xuân đoàn viên thật bình an và hạnh phúc.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

Buôn Ma Thuột, ngày 09 tháng hai năm 2021



Vinh-sơn Nguyễn Văn Bản

Giám mục Ban Mê Thuột